
รายงานสรุปเรื่อง 
การประชุมเสวนาระดับชาติเรื่อง ไทยแลนด 4.0 และอนาคตของงาน 

วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ 
 
การประชุมเสวนาครั้งนี้ ทําใหทุกฝายไดรับรูมุมมองท่ีหลากหลายและเกิดประกายทางความคิด โดยวิทยากรและ
ผูเขารวมเสวนาจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับประเด็นแรงงานตางเห็นพองกันวา เม่ือมีการใชหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติในโลกของการทํางานในอนาคตแลวนั้น จะกอใหเกิดท้ังโอกาสและความการสูญเสีย 
 
ผูแทนจากท้ังภาครัฐและเอกชน องคการของภาคนายจางและลูกจาง รวมถึงนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรตางเห็น
ดวยวาประเทศไทยจะเผชิญกับปญหาดานแรงงานหลายอยางอันสืบเนื่องมากจากการท่ีสังคมไทยจะกลายเปนสังคม 
ผูสูงวัย ในขณะท่ีคุณภาพการศึกษาของไทยยังดอยอยู สวนตลาดแรงงานของไทยยังเต็มไปดวยคนทํางานท่ีมีทักษะ
วิชาชีพต่ําถึงปานกลางและยังมีคนทํางานนอกระบบมาก ซ่ึงสถาณการณนี้จะทําใหไทยเผชิญกับความทาทายหลาย
อยางในยุคท่ีมีการใชระบบดิจิทัลทํางานมากข้ึน และนั่นก็จะทําใหคนทํางานและอุตสาหกรรมตางๆ เสียโอกาสหากไม
มีการปฏิรูปและการเตรียมพรอมไวลวงหนา 
 
ผูเขารวมการประชุมเสวนาเห็นวารัฐบาลและทุกๆภาคสวนตองเตรียมฝกอบรมทักษะใหกับคนงานและปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมใหนักเรียนมีทักษะในการวิเคราะหและการคิดแบบมีหลักการณ นอกจากนั้นควรให
ความสําคัญกับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย  
 
นายเมาริซิโอ บุซซิ ผูอํานวยการสํานักงานแหงประเทศไทย กัมพูชาและสปป. ลาว ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) กลาวเปดงานโดยเนนย้ําวาทุกๆ ฝาย ไมวาจะเปน 
ผูกําหนดนโยบาย นายจางหรือลูกจางจะตองหาทางออกดานนโยบายท่ีเหมาะสม และจะตองนําแนวคิดและวิธีการ
ใหมๆเพ่ือเผชิญหนากับความทาทายท่ีจะมาถึง 
 
โดยกลาววา การประชุมเสวนาระดับชาติในวันนี้ จัดข้ึนเพ่ืออนาคตท่ีม่ันคงมากข้ึนของคนไทย เนื่องจากโลกของ 
การทํางานกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหเกิดผลกระทบอยางมากตอคนทํางานและสังคมเม่ือมี 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การอพยพแรงงานและรูปแบบการจางงานท่ีเปลี่ยนไป 
 
ดังนั้น สิ่งสําคัญคือ ทุกๆ ฝายจะตองนําวิธีการใหมๆ มาใชในการทํางาน และยังจะตองคอยหาความรูใหมๆเพ่ือท่ีจะ
จัดการความทายทายท่ีจะมาถึง นายบุซซิยังชี้ใหเห็นวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพ่ือใหเกิด
ความกาวหนา และเนนย้ําวาการบริหารและการจัดการดานแรงงานตองอยูบนพ้ืนฐานความยุติธรรมทางสังคม 
 
นอกจากนั้น นายบุซซิยังตั้งคําถามวา ในอนาคตยังไมแนนอนวางานท่ีใครสักคนเคยฝากชีวิตไวจะถูกแทนท่ีโดยรูปแบบ
งานใหมๆมากนอยแคไหน และเม่ือมีการสรางงานใหมเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจไทยในยุค 4.0 จะเผชิญกับอะไร 
 
นายบุซซิใหความสําคัญกับเรื่องการจัดการในภาคการผลิตซ่ึงจะตองเนนท่ีหวงโซมูลคาโลก (Global Value Chain) 
และผลกระทบท่ีจะเกิดตอประเทศไทย และคนทํางานของไทย ในขณะท่ีการพัฒนาทางเศรฐกิจระดับโลกภายใตระบบ
อุตสาหกรรม 4.0 จะทําใหธุรกิจและอาชีพตางๆ เกิดการเปลี่ยนผานในอนาคตอันใกล นายบุซซิขอใหทุกคนรวมกัน
คิดวาแนวโนมนี้จะกอใหเกิดผลกระทบตอตลาดไทยอยางไรและแรงงานไทยจะปรับตัวใหเขากับการทํางานแบบใหมๆ 
ไดอยางไร 
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นายบุซซิอางถึงขอมูลรายงานบางสวนของ ILO ท่ีระบุวาอุตสาหกรรมภาคสวนตางๆท่ีเพ่ิมมูลคาใหเศรษฐกิจไทยและ
จางคนทํางานจํานวนมากจะเผชิญกับความทาทาย โดยบอกวาประมาณ 70 เปอรเซนตของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลคโทรนิคมีความเสี่ยงสูงท่ีงานจะไดรับผลกระทบจากระบบ
อัตโนมัติ 
 
นอกจากนั้น นายบุซซิกลาววา แรงงานอายุนอยและแรงงานหญิงจะเผชิญความเสี่ยงมากกวากลุมอ่ืน ในปจจุบัน 
แมวาอัตราการวางงานของไทยจะอยูในระดับต่ํา คนกลุมนี้จํานวนมากไมมีงานทํา  
 
ถึงแมวาประเทศท่ีเศรษฐกิจกําลังเติบโตท้ังหลายจะไมนําระบบอัตโนมัติมาแทนคนทํางานในระดับสูงมากนัก แตก็ยัง
ตองเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตท่ีจะมีความซับซอนมากข้ึน ตัวอยางเชน การพัฒนาทางเทคโนโลยีระดับสูงจะ
สงผลกระทบตอกลุมแรงงานท่ีเปราะบางมากท่ีสุดซ่ึงสวนใหญทํางานในภาคการผลิตรองเทาและภาคแรงงานนอก
ระบบ 
 
นายบุซซิขอใหผูกําหนดนโยบายของไทยดําเนินงานตามเปาหมายเศรษฐกิจภายใตโมเดล ไทยแลนด 4.0 ท่ีตั้งไวตอไป 
และใชเปาหมายทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals เปนหัวใจ
สําคัญในการสรางความเติบโตใหกับแรงงานไทยเพ่ือเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมมากข้ึน และขอใหมีการรวมมือเพ่ือสังคม 
ท่ีเปนธรรมตอไป 
 
หลังจากนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล กลาววาโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 เหมือน
เปนเหรียญสองดานซ่ึงจะนํามาท้ังโอกาสและภัยคุกคาม  ข้ึนอยูกับความพรอมท่ีจะรับมือและเปลี่ยนใหเปนพลังงาน
ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ  
 
ท่ีผานมา ตลาดแรงงานไดปรับตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้นพลวัฒนของตลาดแรงงานจึงไมใชเรื่องใหม แตเปนความทาทาย
ท่ีประเทศไทยเผชิญมาโดยตลอด  แตความทาทายและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะแตกตางออกไป เนื่องจากจะ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สลับซับซอนและเชื่อมโยงกันมากข้ึน  
 
ทานรัฐมนตรีเนนย้ําวาทุกภาคสวนจะตองปรับตัว ซ่ึงนั่นหมายความวาภาครัฐจะตองปรับปรุงกฏระเบียบใหทันสมัย
และยืดหยุนมากข้ึนเพ่ือใหรับกับการทํางานในรูปแบบใหม สวนภาคแรงงานเองก็จะตองมีกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหตัวเองเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและใหมีทักษะท่ีสอดคลอง ในขณะเดียวกันนายจางตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ไปเปนการจางงานท่ีตางไปจากมาตรฐานเดิม  
 
การปรับตัวเหลานี้จะนําไปสูมาตรฐานแรงงานระหวางระเทศท่ีตอบสนองตอแรงงานและการทํางานในอนาคต 
 
รัฐบาลไทยเล็งเห็นโอกาสท่ีจะใชการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน จึงไดจัดทํายุทธศาสตรและขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 
4.0 ท่ีจะมุงเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยี นวัตรกรรมและความคิดสรางสรรค 
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กระทรวงแรงงานไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคนใน 20 ป โดยแบงเปนสี่ชวง ชวงละหาป โดยในป พ.ศ.2560-
2564 จะเนนเรื่องแรงงานท่ีสรางอัตราการผลิตสูง เพ่ือพัฒนาแรงงานใหไดมาตรฐานสากล  และปรับปรุงกฏระเบียบ
ใหทันสมัยสอดคลองกับโลกการทํางานในอนาคต  
 
นอกจากนั้น ทานรัฐมนตรียังกลาววากระทรวงแรงงานไดออกและปรับปรุงกฏหมายในชวงปท่ีผานมา รวมถึงยังได
จัดตั้งสถาบันฝมือแรงงานในจังหวัดตางๆ 
 
ในอีก 15 ปขางหนา อนาคตการทํางานของไทยจะเปนการทํางานท่ีมีคุณภาพสูง หรือ brain power ซ่ึงคนทํางานก็
จะมีความสุขกับงานท่ีดี แตสิ่งสําคัญคือการรวมมือจากทุกภาคสวน ท่ีจะมารวมกันทํางานในรูปแบบของประชารัฐ 
และกลางท้ิงทายวา ไทยพรอมจะพัฒนาและรวมมือในเชิงสรางสรรคกับประชาคมโลก เพ่ือการทํางานท่ีเปนธรรมและ
เกิดประโยชนอยางเทาเทียมกัน  
 
“ไทยแลนด 4.0 และอนาคตของงาน 
 
นายซาเมียร คาติวาดะ ผูเชี่ยวชาญดานการจางงานของ ILO กลาวเปดการเสวนาในชวงท่ีสอง โดยเนนประเด็น 
ภาพรวมอนาคตของงาน 
 
นายคาติวาดะต้ังคําถามวาการชลอตัวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบันวาจะทําใหเกิดงานในอนาคตอยาง
พอเพียงหรือไม ประเทศในทวีปเอเชียและโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราการวางงานต่ํา 
แตแรงงานประมาณ 42  เปอรเซนตยังเปนกลุมแรกท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียงานไปในอนาคต 
 
ประชากรในประเทศท่ีกําลังพัฒนาประเทศอ่ืนจะเพ่ิมข้ึนในอีกไมก่ีทศวรรตขางหนา ในขณะท่ีแรงงานสวนใหญจะอยู
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ดังนั้นจึงตองใสใจกับประเด็นการเคลื่อนยายแรงงานใหมาก เนื่องจากจะเปน
เรื่องใหญในอนาคต นายคาติวะดะกลาว 
 
นายคาติวาดะกลาวตอวา อนาคตของเอเชียก็คืออนาคตของงานในโลกนี้ เพราะวาแรงงานสวนใหญอาศัยและทํางาน
อยูในทวีปนี้ นอกจากนี้ยังจะเกิดความไมเทาเทียมดานรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมระลอกท่ี 4 
จะทําใหงานท่ีใชทักษะต่ําถึงปานกลางเผชิญกับการแขงขันจากคอมพิวเตอร  
 
ประเทศไทยเปนตัวอยางท่ีดีของการเปลี่ยนผานดานโครงสรางในยุคป พ.ศ. 2533-2548 ซ่ึงเปนชวงท่ี
ภาคอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนจากภาคท่ีมีอัตราการผลิตต่ําไปสูภาคท่ีมีอัตราการผลิตสูง งานวิจัยของ ILO ระบุวาในอีก
สองทศวรรตท่ีจะมาถึง งานประมาณ 44 เปอรเซนตในอาเซียนจะเผชิญความเสี่ยงตอการถูกแทนท่ีดวยระบบ
อัตโนมัติ และการนําเทคโนโลยีมาใชมากข้ึนในไทยจะกอใหเปดผลกระทบตอแรงงานท่ีมีทักษะนอย นอกจากนี้ เขายัง
บอกอีกวาประเทศไทยยังมีแรงงานนอกระบบมากึง 41 เปอรเซนต ดังนั้นเปาหมายของอนาคตของงานในไทยก็คือ
การเกิดความเขาใจรวมกันเก่ียวกับปจจัยท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกของการทํางาน  
 
หลังจากนั้น คุณ จินางคกูร โรจนนันต ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงานจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช. หรือ สภาพัฒนฯ) ไดพูดถึงยุทธศาสตรแหงชาติระยะยาว 20 ปของรัฐบาล
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ปจจุบันวาเปาหมายคือ ตองพึงตนเองได ตองมีความม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตองเกิดการแขงขัน  
มีการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ํา  
 
โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 คือตัวขับเคลื่อนการเติบโตท่ีจะสงเสริมใหเกิดการแขงขันแและชวยใหไทยรักษาระดับ
การแขงขันไมใหตกต่ําไปกวานี้ และชวยทําใหเศรษฐกิจไมกระจุกตัวเพ่ือใหมีความเทาเทียมในสังคมมากข้ึน  
 
คุณจินางคกูร ใหรายละเอียดเก่ียวกลุมอุตสาหกรรมหลักหาประเภทซ่ึงไทยใหความสําคัญ หรือ S-Curves คือ 
ยานยนต การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจากนักทองเท่ียวตางประเทศ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมอาหาร โดยบอกวายุทธศาสตรนี้จะชวยใหอุตสาหกรรมกลุมนี้ตอยอดไปไดและใชเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
ตัวอยางเชน เกษตรกรจะเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีมากข้ึนเปนสมารทฟารม่ิง 
 
นอกจากนี้ สภาพัฒนฯ ยังไดถอดยุทธศาสตร 20 ปมาเปนแผนพัฒนาประเทศ 12 ป ซ่ึงจะเนนดานวิทยาศาสตร 
การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติคส โดยแผนนี้จะสงเสริมการพัฒนาในภูมิภาคและ 
ลดความเหลื่อมล้ํา และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมความรวมมือกับนานาประเทศ  
 
อยางไรก็ตาม คุณจินางคกูร กลาววาไทยยังตองเจอกับความทาทายตางๆ เชน การท่ีไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุ
จะทําใหแรงงานไทยสูแรงงานในประเทศอ่ืนไดนอยลง คนทํางานจากยุคตาง ๆ จะมารวมตัวกันอยูในตลาดแรงงาน
เดียวกัน และไทยจะตองดูวาจะทําอยางไรจึงจะใหแรงงานเหลานี้อยูดวยกันได สิ่งหนึ่งท่ีตองทําคือการเพ่ิมทักษะใหกับ
คนท่ีมีทักษะนอย 
 
เม่ือกลายเปนสังคมผูสูงอายุ ไทยจะตองแบกรับคาใชจายสําหรับเด็กและคนสูงวัยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะทําใหรายไดของ
ประเทศลดลง  
“เราจะตองเพ่ิมผลผลิตและสรางงานท่ีรายไดสูงข้ึน เพ่ือลดชองวางระหวางรายไดและรายจาย” คุณจินางคกูร  
กลาว โดยบอกวาประเทศไทยจะตองมีมาตรการในการจางงานกลุมคนสูงวัยและผูหญิงท่ีไมไดทํางาน  
 
ผูหญิงท่ีดูแลลูกอยูบานควรท่ีจะสามารถทํางานจากบานไดและมีรายได และเราจะตองทําใหมันเกิดข้ึนมาได  
คุณจินางคกูร กลาว 
 
หลังจากนั้น รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รับหนาท่ีบรรยายตอ โดยบอกวาตนไมคอยมี
ความหวังในเรื่องนี้สักเทาไหร เพราะไทยยังมีเรื่องท่ีนาเปนหวงอีกมาก โดยประเทศไทยจะตองเริ่มจากการตีโจทยให
แตกกอนวา อุตสาหกรรม  4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 และไทยแลนด  4.0 หมายถึงอะไร เพ่ือท่ีจะเตรียม
ความพรอมและนําเสนอตัวเองในตลาดโลกได 
 
“หลังจากท่ีเราเขาใจความหมายแลว เราจะตองเขาใจวาเราจะไปสูจุดหมายอยางไร และหลังจากนั้นเราจึงจะเขาไป
เตรียมการในแตละภาคอุตสาหกรรมท่ีเราตองการเนนเปนพิเศษ” ดร. ภวิดากลาว 
 
อุตสากรรม 4.0 คือระยะเวลาตอไปสําหรับภาคการผลิตท่ีจะนําเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาทํางานมากข้ึน 
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ดร. ภวิดายังไดยกตัวอยางประเทศเยอรมัน วาเปนประเทศท่ีมองห็นแนวโนมท่ีจะเกิดการรวมตัวของโลกใน
คอมพิวเตอรกับโลกแหงความเปนจริง และกลายเปนระบบไซเบอรปนกับระบบท่ีสัมผัสได การนําระบบดิจิทัลมาใช
งานสะทอนใหเห็นความตองการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพผานการใชเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ดร. ภวิดา 
ยังแสดงความเปนหวงวาวาระ ไทยแลนด 4.0 เนนท่ีรายอุตสาหกรรมมากเกินไปโดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรม
จํานวนหนึ่งในบางภาคสวนในแตละชวงระเยะเวลา 
 
“แทนท่ีจะมองหาอุตสาหกรรมใหมๆ เราไมควรลืมวาเรายังกาวไมผานชวงอุตสาหกรรม 1.0, 2.0 หรือ 3.0 เลย  
ดั้งนั้นเราจึงควรยังใหความสนใจกับอุตสาหกรรมเดิมดวย วาจะสงเสริมใหเดินไปขางหนาดวยกันเพ่ือกาวสูยุคไทย
แลนด 4.0” ดร. ภวิดากลาว 
 
ดั้งนั้นภาคสวนอ่ืนๆ เชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะถูกท้ิงใหเผชิญหนากับความทาทายท่ีจะมาถึง  
 
“คนท่ีไดรับประโยชนจากโมเดลไทยแลนด 4.0 คือ ธุรกิจรายใหญท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีกาวหนาไปมาก”  
ดร. ภวิดากลาว  
 
การกาวเขาสูยุค 4.0 นาจะหมายถึงการเดินหนาเขาสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงข้ึน ในฐานะประเทศท่ียังคง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเนนประสิทธิภาพในการทํางาน ประเทศไทยจะตองใชทรัพยากรตางๆใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน ซ่ึงนั่นก็คือ ไทยจะตองพัฒนาการศึกษาใหดีข้ึน ทําใหตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตั้งเปาหมายให
เกิดตลาดการเงินและสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ ดร. ภวิดากลาว 
 
นอกจากเรื่องประสิทธิภาพแลว ประเทศไทยยังมีความทายทายเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปนระบบหรือเรื่องอ่ืนๆ 
ซ่ึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนจะตองเขมแข็งกวาเดิม 
 
“เราไมสามารถคาดหวังใหมีการลงทุนจากตางประเทศเขามาดําเนินงานในไทยเพ่ือสรางปจจัยเหลานี้ใหเรา รัฐบาล
ไทยเองจะตองทําใหประเทศไทยดูนาสนใจในมุมมองของบริษัทตางๆ เราจะตองเนนการจัดใหมีทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือ
ดึงดูดบริษัทเหลานั้น” ดร.ภวิดากลาว  
 
ในขณะเดียวกัน ศักยภาพทางการแขงขันของไทยลดลงในชวงทศวรรตท่ีผานมา โดยเฉพาะในดานพ้ืนฐานตาง ๆ  
เชน โครงสรางพ้ืนฐานและความล้ําหนาทางธุรกิจ  
 
ความทาทายลําดับสามของไทยคือเรื่องการนําเสนอตัวเองในเศรษฐกิจโลก หวงโซมูลคาโลกจะทําใหประเทศและ
บริษัทตางๆรวมตัวเขาดวยกันในอุตสาหกรรมโลกในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตามประเทศไทยยังอยูในอันดับสุดทาย
ของหวงโซนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักของไทยยังคงเปนภาคการผลิตและบริการแบบมาตรฐานท่ัวไป ประเทศไทย
จะตองกาวไปขางหนาและเนนทําสิ่งท่ีจับตองไดใหนอยลงและทําสิ่งท่ีจับตองไมไดมากข้ึนซ่ึงอยางหลังเปนสิ่งท่ีตองใช
ความรูมาก ดร. ภวิดากลาว โดยบอกอีกวาประเทศไทยจะตองไมมองความลมเหลวท่ีผานมาอยางเดียว แตจะตอง
วางแผนวาจะทําอะไรในอีก 20 ปขางหนา และทําใหบริษัทของไทยล้ําหนามากข้ึน 
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ปจจัยหลักท่ีจะทําใหไทยประสบความสําเร็จคือการนํายุทธศาสตรและแผนท่ีดีมาใชดวยความเขาใจ นอกจากนี้ไทยยัง
จะตองใหน้ําหนักท้ังเรื่องในประเทศมากพอๆกับบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล เชนความโปรงใสและการปกปอง
สิทธิมนุษยชน ดร. ภวิดากลาว  
 
หลังการนําเสนอ ผูเขารวมการเสวนาทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวาศักยภาพทางการแขงขันยังเปนสิ่งท่ีสําคัญอยู 
และภาคการผลิตสามารถท่ีจะเปนสวนหนึ่งของอนาคตของโมเดลไทยแลนด 4.0  โดยบอกวาท้ัง ILO และรัฐบาลไทย
ควรเพ่ิมศักยภาพของตลาดแรงงานและแรงงานเอง  
 
ผูเขารวมงานอีกทานหนึ่งกลาววาบอกวาภาคธุรกิจและภาครัฐควรทํางานดวยกันมากข้ึน โดยภาครัฐจะตอง 
ดึงภาคเอกชนใหมีสวนรวมมากข้ึน  
 
ผูเขารวมงานอีกทานบอกวา ความรวมมือสามภาคสวนของ ILO จะสนับสนุนและสงเสริมการอพยพแรงงานในอนาคต 
เพราะในปจจุบันกรอบการทํางานนี้ยังไมสามารถชวยพัฒนาคุณภาพแรงงานซ่ึงจะเขาไมถึงโมเดล 4.0 ดวยมีศักยภาพ
และทักษะจํากัด ในขณะท่ีกระทรวงแรงงานยังคงเนนการทํางานผานกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหลัก  
 
คุณจินางคกูร จากสภาพัฒนฯตอบคําถามวา เนื่องจากภาครัฐยังไมสามารถพัฒนาทรัพยากรแรงงานท่ีตรงกับ 
ความตองการของภาคเอกชน อุตสาหรรมบางภาค เชนยานยนตไดกําหนดมาตรฐานดานความสามารถข้ึนมา โดยจะ
ชวยสงเสริมทักษะแรงงาน ซ่ึงอุตสากรรมแตละภาคสวนจะไปดูวาจะยกระดับคนทํางานของตนไดอยางไรหลังจากท่ี
พวกเขามีทักษะใหมๆเพ่ิมข้ึน และคนทํางานเองก็จะมีเปาหมายท่ีชัดเจนมากข้ึนวาจะวางแผนอาชีพในอนาคตอยางไร  
 
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เชนโครงการประชารัฐ ชวยทําใหเกิดการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของเด็กเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคต แตยังตองปรับอีกหลายอยาง คุณจินางคกูร กลาวเสริม 
 
ดร. ภวิดาตอบคําถามเรื่องศักยภาพการแขงขัน โดยบอกวาปญหาเรื่องการศึกษาเปนสิ่งจําเจท่ีพูดซํ้าแลวซํ้าอีก สิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดของการศึกษาไทยคือทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษในทุกเรื่อง ซ่ึงเรื่องนี้ไมใชแคการพัฒนา
ทางทักษะอยางเดียว ทักษะการวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษควรจะเปนพ้ืนฐานหลักของการศึกษาไทย เพราะ
ประสบการณการสอนของตนเองบอกใหรูวานักเรียนไทยขาดทักษะนี้ ถาคนทํางานสามารถวิเคราะหได เขาก็จะทํา
ความเขาใจขอมูลท่ีมีอยูและนํามันไปใชตอไดอยางดี  
 
อาจารยภวิดากลาวอีกวารัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือชวยใหธุรกิจประเภทนี้จาก
ตางประเทศเขามาขยายในไทยไดงายข้ึนและชวยใหธุรกิจรายยอยของไทยมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมากข้ึน 
 
นายคาติวาดะจาก ILO กลาววาการศึกษาและการฝกอบรมยังเปนปจจัยท่ีสําคัญหากประเทศไทยตองการยกระดับ
ผลิตผลของอุตสาหกรรมตางๆ จากภาคการผลิตไปสูการออกแบบและนวัตกรรมมากข้ึน 
 
“หากคุณตองการเปลี่ยนจากวาระ “ทําในประเทศไทย” ไปสู “ออกแบบและคิดคนในประเทศไทย” คุณจะตอง
หาทางเพ่ิมทักษะของแรงงานท่ีมีทักษะต่ํา ซ่ึงอาจตองการการฝกอบรมดานอาชีพ” นายคากิวาดะกลาว  
 
ประเทศไทยจะตองคิดวาการกํากับดูแลของตัวเองจะอยูจุดไหนในอีก 100 ป ขางหนา 
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“ลองคิดเรื่องการกํากับดูแลและการทํางาน ดูอยางอูเบอรสิครับ หากแอบปลิเคชั่นทางโทรศัพทสามารถชวย 
ทําใหบริการดีข้ึน เราก็ควรไปดูวาเทคโนโลยีเหลานั้นจะชวยใหคนงานรักษาอาชีพตัวเองไวไดอยางไร” นายคาติวาดะ
กลาวท้ิงทาย  
 
แนวโนมและผลท่ีจะตามมาสําหรับตลาดแรงงาน 
 
ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห  ตําแหนงผูอํานวยการ ศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารยประจํา
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ใหภาพรวมเรื่องความทาทายและโอกาสของ
ตลาดแรงงาน โดยบอกวา คําวา 4.0 เปนคําท่ีรัฐบาลเลือกมาใชอธิบายโมเดลทางเศรษฐกิจของตน ซ่ึงก็ยังนาสงสัยอยู
วาจะอยูทนแคไหน การท่ีไทยจะกาวไปสูจุดนั้นได จะตองมีความรับผิดชอบดานขอมูล ไมง้ันแลวคนท่ีใชขอมูลก็จะไมรู
วาอันไหนถูกอันไหนผิด ซ่ึงจะทําใหภาครัฐเขาควบคุมขอมูลนั้นไดงายข้ึนและแมวาภาคธุรกิจของไทยไดใชระบบดิจิทัล
มากข้ึนแลว แตสวนใหญเปนธุรกิจรายใหญท้ังนั้น ไมใชรายยอย ซ่ึงจะเปนการจํากัดศักยภาพการแขงขันของ SMEs  
ดร.พิริยะกลาว 
 
ตัวอยางเชน ประเทศไทยจะตองมี analogue component เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล เชน กฏการแขงขันทางการคา 
 
ประเทศไทยตางจากประเทศกําลังพัฒนาในกลุมอ่ืนๆ ตรงท่ีไมตองมีการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบ
ดิจิทัลแลว แตไทยยังคงจะตองลงทุนในทักษะของแรงงาน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี ดร.พิริยะกลาว  
 
“การตอบรับยุคแหงระบบอัตโนมัติโดยท่ีไมมีการเพ่ิมทักษะคนทํางานจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา” ดร.พิริยะกลาวเสริม 
 
อาจารยจากสถาบันนิดาผูนี้ ยังบอกอีกวาการคิดเชิงวิพากษยังเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีจะตองมีการสอนใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมรับมือการมาถึงของระบบอัตโนมัติ คนท่ีมีทักษะนอยจะเสียงานใหกับหุนยนตไป  
 
“แตหุนยนตไมมีความรูสึก และงานท่ีเก่ียวของกับความคิดและการวิเคราะหจะยังคงอยู” อาจารยพิริยะกลาว 
 
หุนยนตจะไมสามารถมาแยงงานสวนหนึ่งในตลาดแรงงานไทยได เพราะแนวโนมท่ีเห็นคือตลาดเหลานั้นยังไมมีความ
พรอม เหตุผลหนึ่งคือการขาดการนําทักษะการคิดวิเคราะหและการสรางสรรคมาใช ซ่ึงสิ่งนี้เปนปญหาการศึกษาไทย
เชนเดียวกัน แมวาไทยตองการกาวสูยุค 4.0 แตการศึกษาไทยยังเปน 1.0 อยู 
 
ในขณะเดียวกันการทํางานไมตรงสาขาท่ีเรียนมาก็เปนปญหาใหญในตลาดแรงงานไทย เนื่องจากผูจบการศึกษา 
ไมทํางานในอาชีพท่ีตรงสาขาท่ีตนเรียนมา นั่นทําใหตลาดแรงงานขาดโอกาสท่ีจะใชทักษะจากคนเหลานั้น  
 
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาทักษะใหกับแรงงานไทยยังเนนเฉพาะเรื่องและมีนอยเกินไป สวนใหญเปนทักษะเพ่ือ
ทํางานดานใดดานหนึ่ง ดังนั้นควรมีการเนนทักษะท่ัวไป เชน ไอที ภาษาและการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงนี่เปนทักษะท่ี
จําเปนสําหรับ SMEs อีกดวย ดร. ริยะกลาว โดยท้ิงทายวา กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรชวยเหลือผูทําธุรกิจรายใหมๆ
ใหคลองทางเทคโนโลยีและเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจไดมากข้ึน  
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หลังจากนั้น คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดรวมแลกเปลี่ยนมุมมองจาก
ภาคเอกชน โดยบอกวาท่ีผานมาคนท่ีจบมาสวนใหญไมมีทักษะท่ีตรงกับงานหรือประสบการณการทํางานเลย เพราะ
ระบบการศึกษาไมไดสรางคนท่ีมีคุณสมบัติและทักษะตามท่ีภาคเอกชนตองการ  
 
“ผมรับเขามาแลว เอาไปทําอะรไมไดเลย ตองฝกอีกปสองป” คุณถาวรกลาวถึงเด็กจบใหม  
 
ปญหาก็คือนักเรียนไทยเนนเรียนเพ่ือใหไดปริญญาหลายใบโดยท่ีไมไดพยายามเสาะหาประสบการณในการทํางาน
เพ่ือใหตัวเองเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน คนท่ีจบปริญญาโทก็มักจะสมัครงานในตําแหนงสูงๆ โดยท่ีไมมี
ประสบการณทํางานมากอน ซ่ึงจริงๆ แลวหลังจบปริญญาตรีออกมาควรจะมาทํางานหาประสบการณกอน แลวคอย
เรียนตอ  
 
“พวกเขาตองเขยิบตามข้ัน เปนข้ันตอน” คุณถาวรกลาว 
 
ในขณะเดียวกันก็ยังไมมีการพัฒนาทักษะของแรงงานท่ีมีอยู เพราะภาคแรงงานยังคงยึดติดอยูกับเรื่องภายนอก เชน 
การข้ึนคาแรงข้ันต่ํา โดยท่ีลืมเพ่ิมความสามารถคนทํางาน  
 
“ภาคอุตสาหกรรมก็ไมตางกันกับภาคการศึกษา เนื่องจากไมมีการทําใหเกิด innovation (นวัตกรรม) และ creativity  
(ความคิดสรางสรร) เลย” คุณถาวรกลาว “ผูบริการมักจะบีบลูกนอง ไมสนับสนุนการคิดสรางสรรค” 
 
ท้ังภาคการศึกษาและภาคเอกชนจะตองปรับตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแรงงานไทย โดยตองจัดการอบรมทักษะใหกับ
นักเรียนใหตรงตามท่ีภาคเอกชนตองการ โดยคุณถาวรยกตัวอยางโครงการรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา 15 
สถาบันกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตท่ีมีแรงงานประมาณ 6 แสนถึง 7 แสนคนโดยไดจัดใหมีการ
ฝกงานจริงเปนเวลาหนึ่งปสําหรับนักศึกษาปสุดทาย  
“เราไมมีแรงงานท่ีมีความสามารถสูงในภาพรวมเลย” คุณถาวรกลาว 
 
หลังจากนั้นคุณชินโชติ แสงสังข ประธานสภาแรงงานแหงประเทศไทย บอกวานวัตกรรมและเทคโนโลยีจะทําให
ตําแหนงงานของคนเสียไปและเปนเครื่องมือท่ีเอามาแทนคนทํางาน สิ่งท่ีสําคัญคือรัฐจะเตรียมการอยางไรเพ่ือ
ชวยเหลือคนทํางานท่ีไดรับผลกระทบจากการมาถึงของหุนยนตและระบบอัตโนมัติเหลานี้ และตนเองก็ยังสงสัยอยูวา
วันนี้ไทยมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนผานไปสู 4.0 สําหรับแรงงานรึยัง  
 
“คําถามผมก็คือไทยจะเอาคนไปไวไหนในชวงเปลี่ยนผานนี้” คุณชินโชติกลาว  
 
ในขณะท่ีคนหลายลานคนจะสูญเสียงานใหกับระบบดิจิทัล รัฐกลับยังไมไดบอกคนเหลานั้นเก่ียวกับภัยท่ีจะมาถึง โดย
บอกวาตนเองยังสงสัยวาทุกวันนี้คนทํางานรับรูมากนอยแคไหนเก่ียวกับเรื่องนี้ ในขณะเดียวกัน แมวาจะรูเรื่องการ
มาถึงของยุคดิจิทัล ก็ยังคงไมรูวาจะกระทบงานตนเองอยางไร  
 
โดยคุณชินโชติขอใหผูกําหนดนโยบายของไทยแลนด  4.0 ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตคนทํางานดวยในระหวางชวงเปลี่ยน
ผานนี้ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาทางสังคมแกพวกเขา กระทรวงแรงงานเองควรเริ่มมีการรณรงคใหคนทํางานเขาใจ
เก่ียวกับโมเดลไทยแลนด 4.0 นี้ เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดเตรียมตัวสําหรับอนาคต คุณชินโชติกลาว 
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ดร.พิริยะบอกวาตนเห็นดวยท่ีควจจะเชื่อมโยงภาคการศุกษากับภาคเอกชนเขาดวยกัน  
 
สวนคุณถาวรบอกวา ไทยแลนด 4.0 นั้นเต็มไปดวยคําพูดแตไมมีกรอบเวลาท่ีชัดเจนวาจะเกิดเม่ือไหร 
“เรารูไหมวาเราจะสามารถพัฒนทักษะแรงงานตางดาวไดเม่ือไหร” คุณถาวรถามท้ิงทาย  
 
อนาคตขางหนา  
 
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลาววาการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการวิจัยและพัฒนาของไทยยังต่ําเกินไป หากประเทศไทยยังคงใชการผลิตแบบเดิม ภายใตบริบทเดิม และแรงงาน
ท่ีมีทักษะเหมือนเดิม ไทยก็ยากท่ีจะบรรลุเปาหมายไทยแลนด 4.0  
 
ทุกกระทรวงและทุกหนวยงานราชการจะตองประสานงานกันและทํางานรววมกัน เพราะจะตองตีความเปาหมายของ
ไทยแลนด 4.0 ใหตรงกัน เพ่ือจะไดไปในทางเดียวกัน 
 
ดร.ศุภชัยกลาววามีอุตสาหกรรมสามประเภทท่ีเผชิญความทาทายในชวงเปลี่ยนผานสูยุคไทยแลนด 4.0 นี้ คือ 
อุตสาหกรรมกลุม S-Curves เดิม กลุม S-Curves ใหม และกลุมอุตสาหกรรมหนัก 
 
แตวาระไทยแลนด 4.0 ยังจะทําใหเกิดโอกาสตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการซ่ึงจะชวยใหเกิดธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมากข้ึนและมีผูประกอบการรายใหมมากข้ึนดวย จะมีรูปแบบการจางงานใหมและแนวทาง
การศึกษาใหมๆ รูปแบบทางธุรกิจเองก็จะเปลี่ยนไป โดยผูประกอบการจะเนนท่ีตัวสินคาและบริการท่ีใหมูลคาสูงข้ึน
แกลูกคาของตน ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระจายผลประโยชนมากข้ึน 
 
นอกจากนั้นก็จะมีการรวมกลุมกันมากข้ึนซ่ึงจะทําใหเกิดธุรกิจทางสังคมหรือความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
 
อยางไรก็ตาม ความทาทายก็จะตามมา ไมวาจะเปนการเขาสูสังคมผูสูงวัย ซ่ึงคนทํางานจะตองแบกรับภาระเลี้ยงดูเด็ก
และคนสูงวัย ดังนั้นไทยจะตองเตรียมพรอมใหคนกลุมนี้กลายเปนแรงงานท่ีทํางานได การท่ีคนจบมาทํางานไมตรง
สาขาก็กระทบตอคุณภาพของงาน ดังนั้นรัฐจะตองเตรียมพรอมคนใหมีทักษะและความรูตรงกับงานใหมๆ 
 
ดร.ศุภชัยกลาววาเม่ือเขาสูยุคการทํางานดวยหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ประเทศไทยตองการแรงงานท่ีควบคุมระบบ
เหลานี้ได นั่นหมายความวาไทยจะตองชวยยกระดับทักษะของแรงงานท่ีมีอยู การศึกษาก็ยังเปนปจจัยฉุดของแรงงาน
ไทย ซ่ึงเราจะตองปรับปรุงการศึกษาใหมีหลักสูตรใหมๆในการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาทักษะของผูสอนไปดวย 
สวนการศึกษาข้ันสูงนั้นจะตองขับเคลื่อนดวยตลาดแรงงานและสรางความรวมมือกับภาคเอกชน  
 
ในขณะเดียวกัน ตองมีการประเมินทักษะของแรงงานในภาพรวมดวย ตัวอยางเชน ภาคเกษตรกรรมเปนภาคท่ีมี
แรงงานมากท่ีสุดแตมีอัตราเพ่ิมผลผลิตต่ํา สวนภาคบริการมีจํานวนแรงงานขยายตัวสูงและผลผลิตก็สูงตามดวย สวน
ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีผลผลิตสูงสุด ดังนั้นประเทศไทยจะตองหาจุดสมดุลยระหวางทักษะของแรงงานและผลผลิตท่ีได
ในภาคอุตสาหกรรมตางๆ นี้  
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รัฐจะตองเขาใจความหลากหลายของแรงงานในแตละภาคสวนเพ่ือท่ีจะสามารถชวยเหลือพวกเขาไดทันเวลาและตรง
ตามท่ีเขาตองการ หากทําเชนนั้น จะไมมีใครถูกทอดท้ิง 
 
นอกจากนี้ ดร. ศุภชัยยังกลาววาจะตองสรางเครื่องมือใหมๆ สําหรับการใชขอมูลรวมกันเพราะกลุมการทํางานจะ
รวมกันมากข้ึน กระทรวงแรงงานจะตองนําแผนงานมาปฏิบัติอยางรวดเร็วและจัดลําดับความสําคัญใหดี  
 
หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงแรงงาน หมอมหลวง ปุณฑริก สมิติ ไดบรรยายเรื่องทิศทางในอนาคตและการวางแผนภาค
แรงงาน โดยระบุวาขณะนี้มีแรงงานในประเทศ 38 ลานคน โดยมากกวา 20 ลานคนเปนแรงงานนอกระบบ 
 
ทานปลัดกลาววาแรงงานไทยจะตองปรับตัวใหเขากับโมเดลไทยแลนด 4.0 และเพ่ิมผลผลิตของตนภายในหาป
ขางหนา นั่นหมายความวาแรงงานจะตองปรับตัวเองใหมีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคมากข้ึน ในเบื้องตนจะตอง
เสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  
 
หมอมหลวงปุณฑริก กลาวอีกวา กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาท่ีจะชวยใหวาระไทยแลนด 
4.0 สําเร็จได ดังนั้นจึงไดริเริ่มโครงการกับวิทยาลัยอาชีวะและภาคธุรกิจมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกงานจริง และรัฐ
ยังใหสิทธิภาษี 200 เปอรเซ็นตแกกิจการท่ีเขารวมเพ่ือเปนแรงจูงใจ  
 
ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาแตละแหงจะรับหนาท่ีผลิตแรงงานเพ่ือตอบโจทยตามท่ีตัวเองถนัด เพ่ือผลิตคนเขาสู
ลูวิ่งทางดวนเพ่ือเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 และจะตองใหความชวยเหลือเฉพาะทางแกคนทํางานบางกลุมท่ีตองการ
ทักษะเฉพาะเพ่ิม เพ่ือใหพวกเขาตามเทคโนโลยีทัน  
 
ปลัดกระทรวงแรงงานยังใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะตองเพ่ิมผลผลิตจากแรงงานของตนเอง 
โดยทางกระทรวงไดริเรมโครงการเพ่ือชวยเหลือภาคนี้ท้ังหมด ใหธุรกิจตางๆสามารถออกแบบการทํางานและเพ่ิม
นวัตกรรมไดในเวลาเดียวกัน  
 
นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังไดตั้งสถาบันนํารองเทคโนโลยีข้ันสูง 12 แหงในภูมิภาคตางๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
แหงอนาคต 
 
กระทรวงแรงงานไดทํางานระดับทวิภาคีเพ่ือชวยเหลือคนทํางานในอุตสาหกรรมบางอยางใหมีทักษะใหมๆ เชน คนใน
ภาคการเกษตรจะกลายเปนสมารทฟารเมอรหรือเกษตรกรยุคใหมท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยี พวกเขาจะผลิตสินคาท่ี
แปรรูปมากข้ึนและมีมูลคาสูงข้ึน  
 
สําหรับแรงงานนอกระบบ กระทรวงกําลังดูขอกฏหมายตางๆเพ่ือหาทางชวยเหลือพวกเขาใหทํางานจากบานไดหรือ
ทําเปนสัญญาจางเหมาได และยังมีโครงการสงเสริมการจางงานในกลุมอดีตนักโทษท่ีพนโทษออกมาดวย  
 
หมอมหลวงปุณฑริก ยังกลาวอีกวา ทางกระทรวงแรงงานกําลังปรับแกกฏหมายเกษียณอายุเปน 60 และจะขอให
นายจางท้ังจากภาครัฐและเอกชนพิจารณาตําแหนงงานตางๆใหผูสูงวัย ซ่ึงในขณะนี่ไดมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
เพ่ือดูเรื่องการจางงานในกลุมนี้  
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ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นดวยวาจะตองพัฒนาทักษะการวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษในกลุมแรงงาน และยังบอก
อีกวาทางกระทรวงแรงงานเองจะขับเคลื่อนวาระไทยแลนด 4.0 ดวยกลไกประชารัฐ เพ่ือท่ีทุกคนจะไดมีงานท่ีดี  
ซ่ึงทุกคนก็จะตองปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึง หมอมหลวงปุณฑริกกลาวท้ิงทาย  
 
หลังจากจบการเสวนา มีผูเขารวมประชุมยกประเด็นเก่ียวกับคาใชจายและการลงทุนของท่ีจะตามมาเพ่ือขับเคลื่อน
วาระ 4.0 นี้ รวมถึงคาชดเชยสําหรับแรงงานท่ีสูญเสียงานใหกับหุนยนและระบบอัตโนมัติ โดยเสริมวาตนอยากใหมี
โครงการจางงานในกลุมเยาวชนท่ีอยูในสถานพินิจ 
 
ปลัดกระทรวงตอบวาทางกระทรวงมีหนวยงานท่ีดูแลการจางงานในเยาวชนจากสถานพินิจอยูแลว แตการตัดสินใจ
จางจะเปนของนายจาง  
 
หลังจากนั้นตัวแทนลูกจางไดข้ึนมากลาวสั้นๆ วามีความกังวลในอนาคตของเพ่ือนแรงงานท่ีจะสูญเสียงานใหเทคโนโลยี 
ดังนั้นอยากใหภาครัฐใหความสําคัญกับเรื่องคาชดเชยดวย 
 
ทายสุด ตัวแทนนายจางข้ึนมากลาวดวยวาจะตองมีการพัฒนาทักษะใหแกคนทํางานเพ่ือไมใหพวกเขาตองสูญเสียงานไป  
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